

# NEWS LETTER

MARCH  
2023  
VOL. 222



## รับเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย



เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร. สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2565 มอบโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวิระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

## รับโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น



เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศ จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

<http://library.tru.ac.th>

## การอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ



เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวิทยากรการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์)

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการและเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้ทำการบันทึกข้อมูลทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

## อบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุริษา เชญชาญ อาจารย์ อาจารย์ปัญญชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม ชั้น 7 และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์)

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการและผู้ตรวจประเมินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว ในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก ให้ผู้บริหาร และบุคลากร ขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานสีเขียว ส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหน่วยงาน/องค์กร

## กิจกรรม LIBRARIAN TALK 14 มีนาคม วันอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด LIBRARIAN TALK ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ FACEBOOK สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ 14 มีนาคม วันอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้รับทั้งความรู้และได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น.

URL : [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LIBRARY.TRU/VIDEOS/891235098816816](https://www.facebook.com/library.tru/videos/891235098816816)

